

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 มีมติในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่อง ข้อเสนอเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยของประเทศ โดยให้ศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 9 ศูนย์ (ระยะที่ 3 : พ.ศ. 2555-2559) เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการสร้างความเป็นเลิศและนวัตกรรม ตลอดจนการผลิตกำลังคนระดับสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของชาติ 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านสภาวะแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย์ (2) ด้านความมั่นคงทางอาหาร (3) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน และ (4) ด้านการเพิ่มคุณค่าอุตสาหกรรม และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการอำนวยการ 1 ชุด แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อทำหน้าที่ กำหนด/กำกับนโยบาย จัดสรรงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ รวมทั้งเสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ยกเลิกศูนย์ฯ ตามความเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินงานต่อ กกอ. ทุกปี

2. เรื่อง ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการหลอมรวม ยุบรวม และการยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา : ที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอุดมศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ และเสนอคำแนะนำรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นนโยบายต่อไป

และให้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการอุดมศึกษาของประเทศเกี่ยวกับ ที่ตั้ง/จำนวนสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ จำนวนผู้เรียน พร้อมการกำหนดจุดที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (university mapping) ที่เหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาการจัดการอุดมศึกษาในภาพรวมทั้งสนองต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ/พื้นที่

3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาดนตรีไทย : ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาดนตรีไทย มีอำนาจหน้าที่ประสาน ติดตาม และประเมินผลการนำเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาดนตรีไทยไปใช้ และเสนอแนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาดนตรีไทย มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

